



สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

รายงาน : พลิกผืนไร่กำหล่ำปลี ผุด “โฮมสเตย์ – ไร่่องุ่น” สู่เกษตรกรการท่องเที่ยว หนังสือพิมพ์มติชน

นายประเสริฐ อินเขตสมบุรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) กรมส่งเสริมการเกษตร บอกว่า สำหรับบ่อปูนพันธุ์แบล็กโอบอล เป็นองุ่นที่มีผลสีดำ เป็นสายพันธ์จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเกษตรกรต้องปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ คือไม่ใช้สารพิษหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเด็ดขาด

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร 

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
Ins.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com

	<p>วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙</p>
<p>หัวข้อข่าว รายงาน: พลิกผืนไร่กะหล่ำปลี ผุด “โฮมสเตย์-ไร่่องุ่น” สู่เกษตรกรการท่องเที่ยว</p>	
<p>โฮมสเตย์รีสอร์ท แอนด์ ไร่่องุ่นหวานซึ่ง ตั้งอยู่หมู่ ๔ บ้านนาป่าแปะ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ถ่ายรูป ชิมผลองุ่นสดๆ และเก็บผลองุ่นขาย กิโลกรัมละ ๒๕๐ บาท นอกจากนั้นยังนำองุ่นในไร่ มาผลิตน้ำองุ่นสดปลอดสารพิษอีกด้วย</p> <p>อัมพร หวานซึ่ง เกษตรกรชาวเขาเผ่าม้ง เจ้าของไร่่องุ่นหวานซึ่ง ปลูกองุ่นสายพันธุ์ แบล็กโอบอล ผสมผสานในพื้นที่โฮมสเตย์ของครอบครัว บอกว่าองุ่นพันธุ์แบล็กโอบอล เป็นองุ่นสีม่วงดำ ไร้เมล็ด มีรสชาติที่หวานกรอบ อร่อย วัดความหวานของผลองุ่นได้ถึง ๑๘-๒๔ เปอร์เซ็นต์บริค ซึ่งถือว่ามีรสชาติที่หวานมาก ในอนาคตอันใกล้มีแนวโน้มว่าจะส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ ต.หมอกจำแป่ ปลูกองุ่นพันธุ์แบล็กโอบอลนี้ เพื่อสร้างรายได้ทดแทนการปลูกกะหล่ำปลี ซึ่งขณะนี้มีราคาถูกลงและไม่คุ้มกับต้นทุนการเพาะปลูก</p> <p>เจ้าของไร่่องุ่นหวานซึ่งเผยว่า สมัยก่อนครอบครัวทำไร่กะหล่ำปลีรายได้น้อย เพราะกะหล่ำราคาไม่ดี จึงมีความคิดนำพื้นที่ที่เคยปลูกกะหล่ำปลี มาสร้างโฮมสเตย์ ในพื้นที่ทั้งหมด ๕ ไร่ เพราะช่วงนั้นการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังได้รับความนิยม ประกอบกับพื้นที่ของครอบครัวตรงนี้ อยู่ใกล้ทางผ่านไปยังบางอุ้ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก</p> <p>“หลังจากที่ครอบครัวได้ทำโฮมสเตย์ประมาณ ๒ ปี ได้ไปศึกษาดูงานที่โครงการหลวงหนองหอย จ.เชียงใหม่ ไปเห็นการทำไร่่องุ่นที่โครงการหลวง จึงมีแนวคิดที่จะปลูกองุ่นในพื้นที่โฮมสเตย์ จึงได้นำองุ่นพันธุ์แบล็กโอบอลมาปลูกทั้งหมด ๑๐๐ ต้น แบ่งปลูกในพื้นที่ ๑ ไร่ ซึ่งปลูกมาได้ ๕ ปี ในช่วง ๓ ปีแรก เป็นการดูแลต้นองุ่น เพิ่งจะเก็บผลองุ่นได้ในปีที่ ๔ และปีนี้เป็นที่ ๕ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นอย่างมาก จึงมีแนวคิดในการนำผลองุ่นมาทำน้ำองุ่นสด ผ่านกรรมวิธีการต้มและเพิ่มเติมน้ำตาลให้ดีขึ้น แพคเกจจำหน่ายราคา ๓๕ บาท หรือ ๓ ขวด ๑๐๐ บาท ซึ่งก็ได้จำหน่ายและมีการสั่งน้ำองุ่นจากทางไร่ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น น้ำองุ่นของที่นี่สามารถเก็บได้นานถึง ๒ เดือน”</p> <p>“อัมพร” ฝากด้วยว่า หากนักท่องเที่ยวผ่านมาที่ จ.แม่ฮ่องสอน สามารถแวะชม “โฮมสเตย์รีสอร์ท แอนด์ ไร่่องุ่นหวานซึ่ง” สามารถเดินเด็ดชิมได้ฟรี และถ้าถูกใจค่อยซื้อไปเป็นของฝาก ซึ่งจะมีผลผลิตไปจนถึงเดือนมีนาคม-เมษายน</p> <p>ด้าน ประเสริฐ อินเขตสมบุรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) กรมส่งเสริมการเกษตร บอกว่า สำหรับบ่อปูนพันธุ์แบล็กโอบอล เป็นองุ่นที่มีผลสีดำ เป็นสายพันธ์จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเกษตรกรต้องปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ คือไม่ใช้สารพิษหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเด็ดขาด</p>	